



ความเคลื่อนไหวองค์กร 31

15 มกราคม 2550

โบดีร์ำพัน

อนาคตของเอ็นเอทีอาร์จะเป็นอย่างไรต่อไป? เป็นคำถามที่ดี — และเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ด้วยชื่อของเรา เราคือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากเหตุการณ์เฉพาะ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากเหตุการณ์สึนามิ ถ้าเราทำงานของเราไปได้ด้วยดี ดังนั้นมันก็ควรที่จะมีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน งานของผู้พัฒนาชุมชนโดยสรุปคือการพัฒนาตัวเองออกจากงาน ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งหลักของเอ็นเอทีอาร์ การสนับสนุนโครงการเพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแทนการพึ่งพาจากความช่วยเหลือภายนอก และสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ การขึ้นกับความช่วยเหลือที่มากับสึนามิได้กลายเป็นปัญหาหลัก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกเราพบว่าการฟื้นตัวจากสึนามิได้สร้างโอกาสในการช่วยเหลือชุมชนให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดี สิ่งนี้หมายถึงการช่วยเหลือให้ชุมชนพัฒนาผ่านการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ การสร้างความเข้มแข็ง การให้การศึกษา/การอบรม และสิ่งสุดท้ายคือ โอกาส งานสำหรับการพัฒนาชุมชนที่ดีต้องใช้เวลา — กรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียว และผู้คนยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ได้ช้า ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องการระบบที่สนับสนุนและสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยให้เขานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี

โดยการสร้างลักษณะเฉพาะสำหรับโครงการระยะยาวแต่ละโครงการ เอ็นเอทีอาร์กำลังทำให้เกิดโครงสร้างที่บ่งถึงความต้องการระยะยาวที่เฉพาะเจาะจง ในหกเดือนข้างหน้า ซึ่งเอ็นเอทีอาร์วางแผนที่จะปิดตัวลง มันจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวที่หลากหลาย ในรอบปีที่ผ่านมาระยะเวลาที่เราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในการนำชื่อของเอ็นเอทีอาร์ออกจากการทำงานกับชุมชน เราได้เปิดศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมครูเพื่อให้บริการความต้องการทางการศึกษาและการอบรมอาชีพ เราสร้างกลุ่มหัตถกรรมสึนามิ ซึ่งในไม่ช้ามีอิสระทางการเงินจากเอ็นเอทีอาร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลนอกในขณะนี้กำลังดำเนินการสำหรับและโดยชุมชน อันดามันดิศคัพเวอร์รี่ได้เข้ามาดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน และศูนย์ข้อมูลครูบรีก็กำลังเริ่มดึงดูดความสนใจจากส่วนราชการท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับสิ่งที่กำลังเป็นไป เราก็ยังคงเป็นทีมงานที่เหนียวแน่น ดังเช่นเราได้พัฒนาการชนกลุ่มสนุซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันจากทีมภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว และกลุ่มหัตถกรรม ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลนอก

ผู้นำของแต่ละโครงการกำลังถูกโอนไปยังระดับชุมชน ด้วยวิธีนี้การทำงานที่ได้สร้างขึ้นโดยโครงการของเราจะยังคงดำเนินการภายใต้การนำจากชุมชน การพัฒนาผู้นำเช่นนี้ในแต่ละหมู่บ้านจะเป็นกุญแจสำคัญของผลงานของเราในไม่ช้า นอกเหนือจากนี้คนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีภายในหมู่บ้านก็คือสมาชิกในชุมชนนั่นเอง สิ่งนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ซึ่งองค์กรต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุโดยปราศจากการสร้างความสามารถที่จำเป็นเพื่อผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

เอ็นเอทีอาร์เริ่มต้นด้วยการทำโครงการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในชุมชน จากนั้นเราได้เริ่มก้าวไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง การศึกษา และการอบรมให้กับสมาชิกในชุมชน ในขณะนี้เรากำลังเริ่มระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการของเรา ก็คือการออกแบบและดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชน มันเป็นงานที่มากมาย และถนนข้อมไม่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่ผมก็ภูมิใจที่จะกล่าวว่าเอ็นเอทีอาร์ได้อยู่มาด้วยคำสัญญาเหล่านี้

ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - ถึงเวลาแห่งการทำงาน

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในเดือนกันยายน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเกือบทั้งหมดได้ทำงานในแวดวงการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาชุมชน บางคนได้เริ่มทำงานกับบริษัททัวร์ในพื้นที่ และบางคนได้ร่วมงานกับเอ็นเอทีอาร์ บางส่วนได้กลับไปหมู่บ้านของพวกเขา และใช้ประสบการณ์จากการอบรมในการสำรวจความต้องการของหมู่บ้าน ได้มีการเสนอโครงการทั้งหมดแก่โครงการต่อเอ็นเอทีอาร์ และจำนวนห้าโครงการได้ผ่านการอนุมัติเพื่อดำเนินการ เดือนธันวาคมเป็นของกรวางแผนงาน ซึ่งทีมงานของเราได้ช่วยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในเรื่องการวางแผน งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ และรายละเอียดต่างๆ ในวินาทีสุดท้าย



การไปเยือนทุ่งนางคำในช่วงเวลาน้ำลงเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตราย — การขึ้นบันไดไม้ที่ไม่มั่นคงที่ท่าเรือ สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ทั้งผู้มาเยือนและชาวชุมชน ภายใต้การนำของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเราได้มีการก่อสร้างโป๊ะเพื่อช่วยให้การขึ้นลงทำเรื่องง่ายขึ้น ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการแล้ว โครงการทัวร์จักรยานบ้านทุ่งนางคำได้ประสบผลที่ดีกับผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวมีความสุขกับการขี่จักรยานผ่านสวนยางพาราและฟาร์มแพะ โครงการอื่นๆ ซึ่งมีทั้งการสร้างที่อาบน้ำสาธารณะที่บ้านแหลมนาว การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านทะเลนอก และการจัดการขยะที่ทำแป๊ะไย้ นอกเหนือจากโครงการเหล่านี้เอ็นเอทีอาร์ได้จัดทำคู่มือสำหรับนักพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รวบรวมเรื่องการพัฒนาชุมชน ปัจจัยสำคัญต่างๆ ความสำคัญของข้อมูล และการเขียนโครงการ ในอนาคตถ้าใครในชุมชนมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของเขาต่อไป เขาสามารถเขียนโครงการถึงหน่วยงาน แล้วนำไปพัฒนา ดำเนินการ และติดตามงานของโครงการนั้นๆ ในชุมชนของเขา และเขาก็จะสามารถการเป็นนักพัฒนาสำหรับชุมชนของเขาต่อไป ซึ่งเหมือนกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้เรียนรู้โดยการทำงาน โครงการของเขา มากกว่าที่จะขึ้นกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาและถามพวกเขาว่าต้องการอะไรและจะทำมันอย่างไร

ศูนย์ข้อมูลกระบี่ - เปิดอย่างเป็นทางการ

เอ็นเอทีอาร์ได้ทำการเปิดศูนย์ข้อมูลกระบี่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมด้วยการแสดงร้องเง็ง เครื่องดืมและของว่าง ซึ่งทุกคนที่ร่วมต่างก็สนุกสนาน แม้กระทั่งตัวแทนจากทางหน่วยงานราชการก็ร่วมในการร่ำร้องเง็ง ศูนย์ฯ นี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกระบี่ ใกล้กับจตุรรับ-ส่ง บขส. และตรงข้ามกับร้านอาหารกลางแจ้งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในกระบี่ พิธีเปิดงานเป็นที่สนมจของผู้ผ่านไปมา ซึ่งได้มาร่วมชมและ ยังร่วมรำในการแสดงครั้งนี้ด้วย ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาแวะชม และหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ ในพื้นที่กระบี่และใกล้เคียง ละยังเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่เพียงแต่ส่งเสริมโครงการต่างๆ ของเอ็นเอทีอาร์ แต่ยังพร้อมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และมีแผ่นพับของผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าเขาต้องการทำอะไรขณะที่อยู่ในพื้นที่นี้



คอมพิวเตอร์ — อีกรุ่นที่จบไป



เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เราขอแสดงความยินดีต่อชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมมาเป็นเวลาสามเดือน ในการทดสอบครั้งสุดท้าย ผู้เรียนได้ถูกขอให้ออกแบบเว็บไซต์ของตนเอง ทักษะของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ จากที่ไม่เคยรับรู้ว่ามีอะไร มาถึงการใช้โปรแกรม Dreamweaver ผู้ที่ผ่านการอบรมมีทั้งตำรวจ แม่บ้าน เจ้าของฟาร์ม และเจ้าของร้านอาหาร

ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับมัธยมปลายยังคงมีการเรียนอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนของเราต่างก็ได้เรียนรู้ว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์มากมาย มากกว่าวิดีโอเกมและการเที่ยวเล่น

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ยุ่งมาก! เอ็นเอทีอาร์ได้เริ่มพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับไกด์ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ได้ถูกสอนให้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัย การต้อนรับ การนำเที่ยว และสิ่งต่างๆ ที่ช่วยในการนำเที่ยวที่ดีสำหรับผู้มาเยือน ด้วยคู่มือเล่มนี้ทุกคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสามารถเรียนรู้หลักสำคัญที่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเรียนรู้ในการอบรมหกเดือนของพวกเขา



ในช่วงต้นเดือนเอ็นเอทีอาร์ได้รับการเชิญจากทางหน่วยงานราชการให้ร่วมจัดแสดงการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งได้จัดขึ้นในพื้นที่นี้ เป็นโอกาสของอันดามันดิสคัฟเวอร์ที่จะได้แสดงบทบาทของเราในชุมชน และเรายังได้มีโอกาสจัดแสดงในงานเทศกาลแดงโมในเดือนธันวาคมเช่นกัน เรายังได้แปลแผ่นพับของอันดามันดิสคัฟเวอร์เป็นภาษาเยอรมันสำหรับปริสซอร์ที่เขาหลัก และเป็นภาษาไทยสำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งมาเยือนที่นี่เพื่อผ่านไปยังเกาะสุรินทร์ ที่ที่สุดเรายังได้รับการเขียนจากทีวีหลายช่องที่มาถ่ายทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเจ้าหน้าที่จากเอ็นเอทีอาร์หลายคนได้มีโอกาสเสนอหน้าทางทีวี

ในด้านการตลาด เราได้ร่วมในการโฆษณาของ Google AdWords เพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงคนที่หลากหลายมากขึ้น เราสามารถบอกได้ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมาจากที่ใดบ้าง และที่สำคัญที่สุดนักท่องเที่ยวสามกลุ่มได้มาเยือนหมู่บ้านในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวอาสาสมัครหลังจากที่เราได้จัดให้มีขึ้นในอันดามันดิสคัฟเวอร์

ภาษาอังกฤษ — สิ่งที่เกิดขึ้น



การสอนภาษาอังกฤษกำลังมุ่งเน้นไปที่สองหลักใหญ่ในขณะนี้ สิ่งแรกคือการสอนภาษาอังกฤษแก่ชุมชนที่บ้านทุ่งดาบ ซึ่งกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีกับจำนวนผู้เรียนที่แน่นอน โดยการสอบถามผู้เรียนทำให้เรามุ่งเน้นไปที่บทสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะช่วยในการสื่อสารกับผู้มาเยือนบทเรียนในเดือนธันวาคม ก่อนข้างประสบความสำเร็จเต็มไปด้วยความสนุกสนานด้วยการร้องเพลง Jingle Bells กับนักเรียนทั้ง 10 คน สิ่งที่สองคือความก้าวหน้าของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาษาอังกฤษ

ในขณะนี้ได้เกี่ยวพันในการทำงานมากขึ้นเรื่องการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน ซึ่งได้เน้นไปที่การพัฒนาคู่มือการสื่อสารแบบง่ายๆ และเพิ่มเติมจากชุดคู่มือ โฮมสเตย์ที่มีอยู่แล้ว

หัตถกรรม – ฤดูกาลแห่งความสุขสันต์

เราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนหัตถกรรมสินค้าในเทศกาลนี้ แม่บ้านทั้งในกลุ่มสบู่และการ์ดกำลังใช้เวลาในการพักผ่อน หลังจากผ่านการทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้ทันกับออเดอร์ที่เข้ามาอย่างมากมาย การประสบความสำเร็จจากเทศกาลดังกล่าวเนื่องมาจากการณรงค์ทางเว็บไซต์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนของเรา, ไดอาน่า, ที่สหรัฐอเมริกา การออกแบบอย่างสวยงามและวิธีการจ่ายเงินที่สะดวกก่อให้เกิดผลที่ดีต่อชุมชน



ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการพัฒนาบางอย่างใหม่และเป็นเพื่อนกับธรรมชาติมากขึ้นในด้านหีบห่อ และหวังว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นในด้านการขายในเดือนต่อไป การตลาดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับแผนการไปเยือนภูเก็ตและเกาะสมุยเพื่อตามงานกับโรงแรมต่างๆ ซึ่งเราได้ติดต่อไปแล้วก่อนหน้านี้

อาสาสมัครและผู้มาเยือน



อิริค “พะแนงไก่” โรเจอร์

นัยน์ตาของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อต้องบอกลา อิริค โรเจอร์ ในเดือนนี้ อิริคได้ทำงานกับเอ็นเอทีอาร์ในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษและเว็บมาสเตอร์มาเป็นเวลา 10 เดือน อิริคคือผู้ที่ทำให้เรามีสองเว็บไซต์ที่สวยงาม เอ็นเอทีอาร์และอันดามันดิสคัฟเวอรี และมันช่างเป็นโชคดีของเราที่อิริคยินดีช่วยในการอัปเดตข้อมูลจากที่ที่เขาอยู่, แคลิฟอร์เนีย, ในช่วงที่เขาว่าง เช่นกันที่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้รู้สึกขอบคุณอิริคสำหรับภาษาอังกฤษของพวกเขาที่ได้พัฒนาขึ้น เนื่องมาจากการสอนของอิริคในช่วงการอบรมหกเดือน เราทุกคนรู้สึกอาลัยอิริคที่รักยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่น่ารักยิ่งเมื่อเขาเรียนรู้การทำอาหารโปรดของเขา พะแนงไก่และไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่ร้านเจ้าประจำ รวมทั้งการล้อเล่นกับสำเนียงพูดจาของแต่ละคน เราหวังว่าคุณจะกลับมาในไม่ช้านะ อิริค!

เบรต วอลเบอร์ก

ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่นี้เพียงแค่ห้าอาทิตย์ เบรตก็ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเอ็นเอทีอาร์ทั้งในด้านงานและสังคม เมื่อไม่ได้รู้สึกป่วยจากมาเลเซีย ซึ่งเขาได้รับเชื้อมาจากกัมพูชา เบรตได้ทำงานด้านการตลาดสำหรับโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเรา เริ่มการโฆษณาด้วย Google AdWords และติดต่อกับเพื่อนๆ ที่เขารู้จักทั่วโลกเพื่อขยายตลาดสำหรับอันดามันดิสคัฟเวอรี และเช่นกันเบรตมีฝีมือในการทำอาหารอิตาเลียน ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของฝรั่งทุกคน เขาเป็นคนที่สดใสพร้อมด้วยความคิดใหม่ๆ และเรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความช่วยเหลือและการทำงานหนักของเขา เบรตขอบคุณมากสำหรับบุคลิกที่ร่าเริง เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา และเป็นเพื่อนที่ดี ขอให้โชคดีกับการเดินทางรอบโลกนะจ๊ะ!

